

Số: /BC-UBND

Đakrông, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 204/BC-HĐND ngày 27/11/2024 của HĐND huyện Đakrông về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình các nội dung như sau:

1. Lĩnh vực Đầu tư và xây dựng

1.1. Cử tri xã A Bung kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí kinh phí: (1) Xây dựng mới Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Bung và thôn Cu Tài 1 do diện tích không đủ theo quy định Nông thôn mới và để đảm bảo lộ trình xây dựng Nông thôn mới đã được ban hành (2) Nâng cấp và đổ bê tông đường trung tâm cụm xã, chiều dài khoảng 1 km; (3) Xây dựng đường phát triển sản xuất thôn Pire 1, Pire 2 với chiều dài khoảng 6 km; (4) Nâng cấp cầu trần đường phát triển sản xuất thôn A Bung do mưa lũ gây ra, nâng cấp cầu trần thôn A Luông (5) Xây dựng bờ kè chống sạt lở đất thôn A Bung và thôn Cựp, Ty Nê khoảng 1 km (6) Xây dựng điểm trường mầm non tại thôn A Bung, người dân đã hiến đất từ năm 2023.

Giải trình:

- Đối với kiến nghị xây dựng mới Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Bung và thôn Cu Tài 1 do diện tích không đủ theo quy định Nông thôn mới và để đảm bảo lộ trình xây dựng Nông thôn mới đã được ban hành: Hiện nay, một số Nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn nói chung và thôn A Bung, Cu Tài 1, xã A Bung đã được đầu tư từ nhiều năm trước còn chật hẹp, chưa đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí mới. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tiếp tục rà soát để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và đầu tư theo lộ trình trong giai đoạn 2026-2030.

- Đối với các ý kiến còn lại: Trong điều kiện nguồn lực của huyện còn hạn hẹp, trước mắt, đề nghị UBND xã rà soát nhu cầu để đăng ký từ nguồn duy tu, bảo dưỡng để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, UBND huyện sẽ cân đối bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

1.2. Cử tri xã Hương Hiệp kiến nghị: Tại Thôn Phú An đoạn đường từ nhà ông Hồ Văn Nam đến nhà ông Hồ Văn Chen chưa có cầu Trần nên mỗi khi có mưa 07 hộ bên kia suối không đi lại được. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ xây cầu trần tạo điều kiện đi lại cho Nhân dân trong mùa mưa lũ.

1.3. Cử tri xã A Ngo tiếp tục kiến nghị: Đề nghị UBND huyện tiến hành khảo sát và đầu tư xây dựng cầu vượt lũ nổi thôn A Deng qua thôn Ròng Dưới để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

1.4 Cử tri thôn Ly Tôn, xã Tà Long kiến nghị: Hiện tại, thôn Ly Tôn có 195 hộ dân, trong đó có 37 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đề nghị UBND huyện sớm có chủ trương đầu tư khu tái định cư cho những hộ dân nói trên.

1.5. Cử tri xã Ba Nang tiếp tục kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư đường vào khu sản xuất thôn Ra Poong; nâng cấp sửa chữa đường liên thôn Ra Lây - Ra Poong; đường từ đồn Biên phòng A Vao đi đến thôn Sa Trầm.

1.6. Cử tri xã Đakrông kiến nghị: Tuyến đường tránh lũ Đakrông - Mò Ó đoạn công qua khe A Lia thuộc địa phận thôn Khe Ngài mỗi khi mưa to thì nước ngập sâu làm chia cắt đường, người dân không đi lại được. Đề nghị huyện xem xét nâng cấp công và đường để tránh ngập vào mùa mưa.

Giải trình: (ý kiến 1.2 đến 1.6): Trong thời gian qua, hệ thống giao thông, cầu dân sinh và tràn trên địa bàn toàn huyện nói chung đã được UBND huyện bố trí vốn từ nhiều nguồn lực khác nhau để từng bước hoàn thiện. Trong đó một lượng vốn lớn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao chủ UBND các xã làm chủ đầu tư và chủ động rà soát danh mục đề đăng ký. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế nên nhiều hạng mục công trình chưa có đủ vốn để bố trí. Đề xuất của cử tri đối với các dự án nêu trên là hết sức hợp lý và cần thiết, vì vậy đề nghị UBND các xã tiếp tục kiểm tra hiện trạng, đăng ký danh mục để ưu tiên nguồn lực đã phân cấp về cho xã quản lý để đầu tư trong những năm tiếp theo, đặc biệt là hệ thống giao thông nội thôn, đường ra khu sản xuất. Đối với các hư hỏng ở mức nhỏ, đề nghị UBND xã sử dụng vốn duy tu hàng năm phân bổ về cho xã để thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng. UBND huyện sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực khác từ cấp trên để bố trí trong thời gian tới.

2. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xây dựng

2.1. Cử tri Nguyễn Tuấn Thọ - Đại diện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Húc Nghi kiến nghị: Công trình nhà ở công vụ giáo viên Trường Tiểu học Húc Nghi mới được đầu tư đưa vào sử dụng cuối năm 2023 nhưng hiện nay công trình này đã bị xuống cấp, nước chảy rất nhiều. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục, sửa chữa.

Giải trình: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đề nghị đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, khắc phục những hư hỏng. Đến nay, việc sửa chữa đã hoàn thành và bàn giao cho trường sử dụng.

2.2. Cử tri xã Húc Nghi kiến nghị: Năm 2022, công trình thủy lợi thôn Cựp đã sửa chữa tổng vốn 01 tỷ đồng, tuy nhiên sau khi hoàn thành sửa chữa đưa vào sử dụng nhận thấy công trình thủy lợi có nhiều đoạn bị hư hỏng và không đủ lượng nước cung cấp cho diện tích đất ruộng nước cho người dân. Đề nghị UBND huyện

chỉ đạo kiểm tra, có biện pháp khắc phục sửa chữa theo hướng nâng chiều cao đập dâng đảm bảo đủ lượng nước, nối tuyến ống từ ruộng nước hộ gia đình Hồ Thị Khai đến diện tích ruộng nước các hộ gia đình gồm: Hồ Thị Them, Hồ Văn Dương, Hồ Văn Thước, Hồ Xuân Đẹp, Hồ Văn Đơ, Hồ A Rương với chiều dài khoảng 700 m để có nước sản xuất.

Giải trình: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đề nghị đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy, các điểm hư hỏng do xe chở trầm làm gãy các tuyến ống, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục và sửa chữa. Đối với việc nâng chiều cao đập dâng đảm bảo đủ lượng nước, nối tuyến ống từ ruộng nước hộ gia đình, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND xã Húc Nghi tiến hành khảo sát để đề xuất phương án xử lý, nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của bà con Nhân dân thôn Cựp.

3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

3.1. Cử tri thôn Ngược, xã Tà Long kiến nghị: Năm 2022, UBND xã đã phối hợp Văn phòng đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh huyện Đakrông đã tiến hành đo đạc các hộ dân thuộc thôn được sáp nhập, gồm có 47 thửa đất ở, 205 thửa đất nông nghiệp, sau khi đo đạc đã hoàn thành tất cả các hồ sơ liên quan; trong đó 38 hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở, UBND xã đã có Tờ trình gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và được Văn phòng hướng dẫn một số hồ sơ liên quan theo quy định, đồng thời thống nhất ranh giới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại UBND xã và thôn chưa nhận được văn bản trả lời kết quả thực hiện cụ thể của Văn phòng. Bên cạnh đó, sau khi Luật Đất đai mới được ban hành, UBND xã tiếp tục có văn bản gửi Văn phòng đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh huyện Đakrông nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng sớm thông báo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo đúng quy định.

Giải trình: Sau khi hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ và công khai theo quy định, ngày 27/7/2023 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND huyện xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân cử tri phản ánh nêu trên.

Tuy nhiên để đảm bảo hồ sơ, UBND huyện đã chỉ đạo yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Tà Long, Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện rà soát, lập bộ hồ sơ thủ tục riêng cho từng hộ gia đình cụ thể, công khai, ký hộ liền kề từng hộ gia đình, hoàn chỉnh lại hồ sơ thủ tục, trình UBND huyện xem xét, quyết định. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND huyện xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Cử tri xã Ba Long kiến nghị:

(1) Đề nghị UBND huyện quan tâm, có phương án chia, cấp đất rừng JBIC phía Bắc sông Ba Lòng cho người dân sản xuất.

Giải trình: Ngày 10/8/2022, UBND huyện nhận được Tờ trình số 46/TTr-UBND của UBND xã Ba Lòng về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện công tác quản lý diện tích rừng trồng phòng hộ đầu nguồn thuộc dự án JBIC năm 2003 trên địa bàn xã Ba Lòng. UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện giải quyết.

Ngày 05/9/2022, Hạt Kiểm lâm huyện ban hành Công văn số 76/HKL-QLBVR về việc tham mưu giải quyết đề xuất của UBND xã Ba Lòng. Trên cơ sở hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm nói trên, đề nghị UBND xã Ba Lòng chủ trì, phối hợp các đơn vị thực hiện theo quy định.

(2) Hiện nay, khu di dân dân thôn Hà Lương, xã Ba Lòng có 14 hộ chưa được cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Giải trình: Hiện nay, UBND huyện đã nhận được hồ sơ xin giao đất của 14 hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét chiến khu Ba Lòng do UBND xã Ba Lòng chuyển đến.

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp, rà soát hồ sơ và kiểm tra thực địa; đồng thời gửi văn bản lấy ý kiến đến chủ đầu tư dự án (Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp) cung cấp các hồ sơ liên quan giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cắm mốc phân lô. Qua rà soát, đối chiếu thực tế (kết quả kiểm tra thực địa) có 09 hồ sơ đảm bảo đúng quy định, 05 hồ sơ sai lệch so với thực địa. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện trình UBND huyện xem xét, phê duyệt 09 hồ sơ; 05 hồ sơ còn lại đang hướng dẫn các hộ gia đình bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Lĩnh vực Tư pháp, An ninh trật tự

4.1. Cử tri xã A Vao kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn làm thủ tục nhập tịch cho 05 hộ (Hò Văn Niên, Hò Văn Hoa, Hò Văn Thom, Hò Thị Hê, Hò Thị Né, thôn Paling) với 16 nhân khẩu để thuận lợi trong việc thực hiện các chế độ, như: Giáo dục, y tế...

Giải trình: Trong những năm qua, vấn đề giải quyết nhập tịch cho người di cư tự do được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Ngày 27/5/2022, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp gửi văn bản xin ý kiến của Sở Tư pháp về vấn đề xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với các trường hợp Hò Văn Niên, Hò Văn Hoa, Hò Thị Hê; ngày 07/6/2022, Sở Tư pháp đã trả lời cụ thể đối với các trường hợp này tại Công văn số 1130/STP-HCTP&BTTP.

Theo đó, hiện nay, Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hết hiệu lực, nên thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam sẽ thực hiện theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành (*Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam và Điều 20. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam - Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008*). Tuy nhiên, các trường hợp này

không đáp ứng đủ các điều kiện để nhập quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Ngày 20/3/2024, UBND huyện đã Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 20/3/2024 về rà soát, lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú hiện đang cư trú trên địa bàn huyện, UBND huyện đã gửi kết quả rà soát, thống kê người di cư tự do và kết hôn không giá thú hiện đang cư trú trên địa bàn huyện và đã gửi Sở Tư pháp (*trong danh sách các hộ gia đình theo kiến nghị của cử tri xã A Vao*). Hiện nay, Sở Tư pháp đã tổng hợp và trình Bộ Tư pháp xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND huyện đề nghị UBND xã A Vao thông tin cho người dân được rõ.

4.2. Cử tri xã Hương Hiệp kiến nghị: Vào ban đêm, tại thôn đường nội thôn Xa Rúc thường xuyên có xe chở hàng lậu đi từ km 36-37 chạy tắt đường, gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện có giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên.

Giải trình: Trong thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu nói riêng được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc.

Tuy nhiên, các đối tượng lợi dụng các tuyến đường Quốc lộ 9, Quốc lộ 14 để trung chuyển hàng cấm (pháo, thuốc lá) từ địa bàn biên giới về các huyện đồng bằng tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu là sử dụng xe mô tô, xe ô tô chạy với tốc độ cao, sẵn sàng bỏ chạy, chống trả khi bị các lực lượng chức năng phát hiện; bố trí mạng lưới người dò đường, “chim lợn” theo dõi trước cơ quan của lực lượng Công an huyện, thành lập các nhóm trên Zalo, Message để thông báo khi các cơ quan chức năng triển khai lực lượng, lợi dụng đêm tối để chạy tắt đường vào các đường liên thôn, liên xã, gây ra không ít khó khăn cho công tác phòng, chống loại tội phạm này.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, mở các đợt tấn công, trấn tội phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi nêu trên.

Trên đây kết quả giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND huyện khóa V, UBND huyện báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND,
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, các PVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Ngọc Châu